

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC TRONG NGHIÊN CỨU, TƯ VẤN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Ngày 17/4/2024, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội thảo khoa học Xây dựng Thể lệ biên soạn Địa chỉ Ninh Thuận;. Sự kiện này quy tụ nhiều nhà khoa học và lãnh đạo từ cả tỉnh Ninh Thuận và ĐHQGHN, nhằm thảo luận và định hình quy chuẩn cho việc biên soạn Địa chỉ này. Hội thảo đã thảo luận sâu rộng về nhiều khía cạnh của quy trình biên soạn Địa chỉ, bao gồm cấu trúc nghiên cứu, phương pháp luận, tiêu chí biên soạn, và quy

chuẩn địa chỉ. Đặc biệt, có sự tham gia của nhiều nhà khoa học giàu kinh nghiệm, cung cấp các phân tích và kết quả nghiên cứu mới để đảm bảo rằng quá trình biên soạn sẽ tiến hành suôn sẻ và đạt kết quả cao. Hội thảo kết thúc với sự đồng thuận cao từ các đại biểu về các nội dung cốt yếu sẽ được tập trung trong quá trình biên soạn, bảo đảm rằng Địa chỉ Ninh Thuận sẽ là một tài liệu giá trị cao về mặt khoa học, đồng thời phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của địa phương và quốc gia. [Xem thêm](#)



USSH JOB FAIR 2024: KẾT NỐI NHÀ TRƯỜNG - NHÀ TUYỂN DỤNG TRONG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO



Ngày hội việc làm - Kết nối nhà tuyển dụng 2024 tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-USSH) đã diễn ra thành công rực rỡ, với sự tham gia của gần 60 doanh nghiệp cung cấp gần 1.300 vị trí việc làm cho sinh viên. Sự kiện này đã thu hút sự chú ý của đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các Khoa/Viện/Trung tâm

của trường, cũng như hơn một ngàn sinh viên từ VNU-USSH và nhiều trường đại học khác tại Hà Nội. Ngày hội việc làm không chỉ là cơ hội để sinh viên tiếp cận với các nhà tuyển dụng mà còn là nền tảng để các em thực tập các kỹ năng phỏng vấn, tìm hiểu về nhu cầu thực tế của thị trường lao động, và kết nối trực tiếp với các chuyên gia, nhà quản lý trong nhiều ngành nghề khác nhau. [Xem thêm](#)